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รายงานการประชุม และประชุม Online สภาอาจารย์  

สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564 
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 

ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ผู้มาประชุม 
1. ประธานสภาอาจารย์     ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ    ประธานกรรมการ 
2. รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1  ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้  กรรมการ 
3. รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 2  รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร  กรรมการ 
4. กรรมการสภาอาจารย์   นายชวลิต  ศิริบูรณ ์  กรรมการ 
5. กรรมการสภาอาจารย์   รศ.ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ 
6. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.ศรัณย์ สุดใจ   กรรมการ 
7. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.พัชริดา ปรีเปรม  กรรมการ 
8. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.สมปอง พะมุลิลา  กรรมการ 
9. กรรมการสภาอาจารย์   รศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล กรรมการ 
10. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก  กรรมการ 
11. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.นภาพร หงษภ์ักดี  กรรมการ 
12. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.ขวัญชัย เกิดแดน  กรรมการ 
13. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์     นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี  กรรมการ 
14. รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์คนที่ 1 นายสุพัฒน์ เงาะปก  กรรมการ 
15. รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์คนที่ 2  นายฉัตรชัย พรหมนา  กรรมการ 
16. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายไพโรจน์ แสนโสม  กรรมการ  
17. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางวิรัตน์ จันทร์ตรี  กรรมการ 
18. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางปาริชาติ สุรมาตย์  กรรมการ 
19. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายมงคลชัย สายแวว  กรรมการ 
20. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายเอกพงศ์ แผ่นค า  กรรมการ 
21. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว กรรมการ 
22. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล กรรมการ 
23. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร  กรรมการ 
24. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย กรรมการ 
25. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา  กรรมการ 
26. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายภาคภูมิ โทนหงสา  กรรมการ 

/27. อนุกรรมการ… 
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27. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางจุรีวรรณ สายสมาน  กรรมการ 
28. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางนันทนา พิมพ์พันธ์  กรรมการ 
29. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายประจันบาน อ่อนสนิท กรรมการ 
30. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาววิริญญา ชูราษี  กรรมการ 
31. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายอุทัย กุจะพันธ์  กรรมการ 
32. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายกฤษดา ฉลวยศรี  กรรมการ 
33. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.ดร.อารี บุตรสอน  กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                                  สภาอาจารย์ 
34. กรรมการสภาอาจารย์   นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                                                                                                  สภาอาจารย์ 
35. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ กรรมการและเลขานุการ 

อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
36. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวขนิษฐา จูมลี                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
ผู้ร่วมประชุม Online 
1. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล  กรรมการ 
2. กรรมการสภาอาจารย์   นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ กรรมการ 
3. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.ดร.อรัญญา บุทธิจักร  กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.รชยา อินทนนท์  กรรมการ 
2. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล กรรมการ 
3. กรรมการสภาอาจารย์   ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ กรรมการ 
4. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.ศักดิ์สกล  ปรัสพันธ์  กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. สิบเอกวินัย สายงาม     เจ้าหน้าที่สภาอาจารย์ 

   
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธานสภาอาจารย์น าเสนอแนวคิดการประเมินผลปฏิบัติราชการในที่ประชุม ก.บ.บ. 
        ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยฯ ก าลังจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบใหม่ ทั้งระดับผู้บริหาร ระดับสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมอบให้คณะกรรมการฯ และคณบดี ร่วม
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และประธานฯ ได้น าเสนอแนวคิดต่อที่ประชุมฯ ว่า ควรด าเนินการในรูปแบบการให้คะแนน
ผลการปฏิบัติราชการเป็นเกรด A B C D… โดยแต่ละเกรดควรมีดัชนีหรือชี้วัดที่ชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติราชการอย่างไร 
จึงจะได้เกรดตามที่คาดหวัง หากใครท าได้ในระดับเกรดใด ควรมีรางวัลให้ตามนั้นเป็นการตอบแทน เช่น มีโบนัส ฯลฯ 
เพ่ือกระตุ้นการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะทุกรอบที่มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมานั้นจะมี 

/ผลการปฏิบัติ... 
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ผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นเป็นจ านวนมาก แต่การขับเคลื่อนความก้าวหน้า และการเดินหน้าของของมหาวิทยาลัย
ฯ นั้นยังไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติการนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติราชการใหม่ให้
สอดคล้องกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.2 ความคืบหน้าการจัดท า (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้านวิจัยและการ

บริการวิชาการ 
        ประธานฯ แจ้งว่าจากแนวคิดของนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ที่ได้ก าหนดให้จัดท า (ร่าง) 

นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้านวิจัยและการบริการวิชาการ ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บัดนี้ทาง
คณะท างานได้จัดท าข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ 

  ข้อมูลภาพรวมการท างานของบุคลากร ใน 3 พันธกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีบุคลากร
สายวิชาการจ านวน 628 คน สามารถแบ่งประเภทภาระงานตามพันธกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการ ดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาพรวม... 



หน้า 4 จาก 12 
 

รายงานการประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมยัสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันจันทรท์ี่ 22 มีนาคม ๒๕๖4 
 

 
ซึ่งจากตารางและแผนภาพดังกล่าวจะเป็นการแบ่งและก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการ

ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น 1) สายวิชาการท่ีท าหน้าที่การสอนอย่างเดียว จ านวน 192 คน  2) ท าหน้าที่วิจัยอย่างเดียว 
จ านวน 154 คน 3) ท าหน้าที่สอนและบริการวิชาการ จ านวน 97 คน และ 4) ท าหน้าที่สอน ท าวิจัย และบริการ
วิชาการ จ านวน 185 คน จากตัวเลขดังกล่าวได้ เล็งเห็นว่าบุคลากรสายวิชาการจะเป็นฝ่ายช่วยหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง โดยมอบหมายให้คณบดีคณะต่าง ๆ ได้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนการท างานให้ส าเร็จตาม
แนวทางนีต้่อไป 
                        มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
                       2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาอาจารย์ และประชุม Online สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 เม่ือวัน
อังคารที่ 19 มกราคม 2564 และวันทีค่รั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  
                             ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาอาจารย์ และประชุม Online 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 และวันที่ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การด าเนินงานคณะท างานด้านจรรยาบรรณและพัฒนา 
      - ไม่มี 
3.2 การด าเนินงานคณะท างานด้านสวัสดิการบุคลากร 
      - ไม่มี 
3.3 การด าเนินงานคณะท างานด้านสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ของ

บุคลากร นักศึกษา 
- ไมมี 

         3.4 การด าเนินงานคณะท างานด้านพิทักษ์สิทธิบุคลากรและนักศึกษา 
                            - ไม่มี 

/3.5 การด าเนินงาน... 
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         3.5 การด าเนินงานคณะท างานด้านบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
      - ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

4.1 การลาประชุมของกรรมการ และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
กรรมการสภาอาจารย์ลาประชุมดังนี้ 
1. ดร.รชยา อินทนนท์   ติดราชการ 
2. ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล  ติดราชการ 
3. ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ  ติดราชการ 
4. ดร.ศักดิ์สกล  ปรัสพันธ์   ติดราชการ 

                     มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.2  การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐  

มกราคม ๒๕๖๔ 
                                  ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าสภามหาวิทยาลัย ได้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และได้น าเอการรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวบรรจุไว้ในระบบการ
ประชุม e-meeting ของสภาอาจารย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสภาอาจารย์ฯ สามารถ login เข้าระบบ และ
ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได ้
                           มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2) แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ขอความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการ วิจัยด้านการบริหารจัด
การพลังงานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า (Solar Floating) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประธานฯ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการอภิปราย
กันอย่างกว้างขวาง และมีมตใิห้มหาวิทยาลัยน ากลับไปทบทวนอีกครั้ง 
                           มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.3  การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
                              ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าจากการร่วมประชุม ปอมท. โดยมีประเด็นส าคัญดังนี้                 

1) ปอมท. ร่วมกับชมรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ชขอท.) ผลักดันเรื่อง 
8% 

ที่ประชุม ปอมท. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้ด าเนินการร่างระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวใกล้จะแล้วเสร็จ หากมีความ
คืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุม ทราบต่อไป ส าหรับการติดตามเรื่องการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(8%) นั้น ทางท่ีประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และชมรมข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ชขอท.) ได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการรอเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ เสนอให้เชิญประธานที่ 

/ประชุม... 
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ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และชมรมข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ชขอท.) เข้าร่วมประชุมร่วมกับที่ประชุม ปอมท. เพ่ือชี้แจงข้อมูลและให้รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
ได้อย่างครบถ้วน มากยิ่งขึ้น  

การก ากับติดตามการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (8%) ให้กับ
อาจารย์มหาวิทยาลัย เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรให้ความส าคัญกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งควรมีการเยียวยาเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมที่ไม่
น้อยกว่าหรือให้เท่าเทียมกับข้าราชการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
2) แนวทางวิธีการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจ าปี 2564 

      ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1 และผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคม 
ปอมท. ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในปี 2564 นี้ แนวทางการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ได้เปลี่ยนการ
ด าเนินการน าเสนอเอกสารของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นอาจารย์ดีเด่น ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ส่งให้ ปอมท. พิจารณา นั้น จะ
เปลี่ยนเป็นการ Scan เอกสารทั้งหมดของผู้ถูกเสนอชื่อฯ เป็นไฟล์เอกสารและน าเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องตามตัวชี้วัดแต่ละ
ตัว โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สภาของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ ในกรณีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น
ได้มอบหมายให้ สิบเอกวินัย สายงาม เป็นผู้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3) การตอบรับการเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี 2564  

ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1 และผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคม 
ปอมท. ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ซึ่ง
จะจัดในช่วงเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่  (ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน) หากทราบรายละเอียด 
รูปแบบของการประชุมวิชาการ ปอมท. จักได้น าเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบในโอกาสต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4) การปรับปรุงเว็ปไซต์ ปอมท. 
ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1 และผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคม 

ปอมท. ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท. เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบถึงความคืบหน้า
ในการด าเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท. ในส่วนของการบริหารจัดการเว็บไซต์ ปอมท. ได้ด า เนินการปรับปรุง
ข้อมูล ในส่วนต่าง ๆ   ให้เป็นปัจจุบันแล้ว     โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ภานุวัฒน์ บุตรเรียง    จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งรับเป็นที่ปรึกษา ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท. ซึ่งได้ปรับปรุงข้อมูลในส่วน
ต่าง ๆ ดังนี้  

1) ในส่วนของหน้าหลัก ปอมท.  
- ปรับภาพให้เป็นปัจจุบัน  
- เพ่ิมข่าวพิธีรับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  

2) ในส่วนของประวัติความเป็นมา  
- ค าสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1/2564 

เรื่องการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ปอมท.  
/- ประกาศ... 
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- ประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง 
แต่งตั้ง ประธาน ปอมท. และรองประธาน ปอมท. ชุดที่ 43  

3) ในส่วนของรายงานการประชุม  
- รายงานการประชุม ชุดที่ 42 4. ในส่วนของห้องข่าวและภาพกิจกรรม  
- พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 2563  
นอกจากนี้ ได้น าเสนอข้อมูลของบริษัทผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่ระบบ Cloud Server เพ่ือ

รองรับการใช้งาน ในกรณีที่ ปอมท. หมดสัญญากับ บริษัท อินโนเวซีฟ จ ากัด  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
                     4.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
         ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการเข้าประชุม ก.บ.ม. โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้   

1) (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้แนบ (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่  2 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 4/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบการประชุม e-meeting ของสภาอาจารย์ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ
สามารถ login เข้าศึกษารายละเอียดได้ 
                                มติที่ประชุม รับทราบ 
  

2) การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ ๑๕   
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ไดก าหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ ๑๕ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๓๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้หัวข้อ “Future Trends of Research and 
Innovation” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ประสบการณ และผลงานทาง
วิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งน ามาสู
การสร้างบรรยากาศของการวิจัย การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการกับชุมชน ทองถิ่น 
เป้าหมายจ านวนผลงานที่ร่วมน าเสนอจ านวน ๑๑๐ เรื่อง ผู้เขา้ร่วมประชุมจ านวน ๕๐๐ คน (รวมแบบออนไลน์) 
                         มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.4  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) 
ประธานฯ แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคล (ก.บ.บ.) โดยมีวาระส าคัญ ดังนี้   
1) บุคลากรลาออกจากราชการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าลาออกจากราชการ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

๑. นายช านาญ แก้วมณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง นักวิชาการ
เกษตรช านาญการพิเศษ เลขที่ประจ าต าแหน่งที่ 119 สังกัดส านักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะ
เกษตรศาสตร์ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปประกอบอาชีพส่วนตัว 

 
/2. นายสุรชัย...  
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๒. นายสุรชัย ศรีใส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิชาการ โสตทัศน
ศึกษาช านาญการพิเศษ เลขที่ประจ าต าแหน่งที่ 334 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ ขอลาออก
จากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือไปประกอบอาชีพส่วนตัว  

3. นางสาวรุจิรัตน์  สิกขา  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3  เลขที่ประจ า
ต าแหน่งที่ 102 สังกัดส านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖4 เพ่ือไปประกอบอาชีพส่วนตัว 
                         มติที่ประชุม รับทราบ 

 
2)  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. ....  
     กองการเจ้าหน้าที่ฯ ได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการ ก.บ.บ. พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบฯ ดังกล่าว โดย 
 คณะกรรมการข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      ๑) นิยามค าว่า ทุน แก้ไขเป็น ทุนการศึกษา 
                                   ๒) เพ่ิมนิยาม คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีชื่อย่อว่า ก.พ.บ. 
                                    ๓) ปรับแก้ไข คณะกรรมการ ก.พ.บ. ประกอบด้วย 
                                        (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
                                        (๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย จ านวนสามคนเป็น 
กรรมการ 
                                        (๓) หัวหน้าส่วนราชการที่เลือกโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ านวนสามคน
เป็น กรรมการ 
                                        (๔) ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 
                                        (๕) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นกรรมการ 
                                        (๖) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
                                        (๗) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
                                           (๘) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                                           (๙) หัวหน้าส านักกฎหมายและนิติการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                                           กรรมการตาม (๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ 
                                           ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตาม (๓) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ ก.พ.บ. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
                                   ๔. ให้แก้ไขอ านาจหน้าที่ของ ก.พ.บ. โดยมีแนวทางการด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากร 
                                       ๔.๑ กองการเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร (HR) พิจารณาจัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากร (วิเคราะห์ และประเมินสมรรถนะ) เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

/4.2 คณะกรรมการ... 
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                                        ๔.๒ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบ และส่งแผนพัฒนาบุคลากรให้ 
ก.พ.บ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ และส่งกองแผนงาน 
                                     ๕. ตัดข้อ ๑๕  
โดยที่ประชุมมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
                         มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3) การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 
                                      โดยที่ประชุมมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่  กองแผนงานและผู้แทนคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประกอบด้วย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีศิลปศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์ ประธาน
อนุกรรมการสภาอาจารย์ นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย ประชุมเพ่ือพิจารณา
ทบทวนวงเงินการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
                         มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.6 จากกรรมการสภาอาจารย์ 
- ไม่มี 

 
4.7 จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

                           - ไม่มี 
 

4.8 จากอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
                   - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 (ร่าง) การสัมมนาสภาอาจารย์ ประจ าปี 2564 
      นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากใน

ปีงบประมาณ 2564 สภาอาจารย์ฯ ได้รับงบประมาณส าหรับการสัมมนาสภาอาจารย์ จ านวนทั้งสิ้น 91,800.00 
บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนั้นจึงเสนอ (ร่าง) แผนการสัมมนาสภาอาจารย์ ประจ าปี 2564 ต่อที่
ประชุมฯ โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดระยะเวลาเป็นช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฎาคม 2564 ณ อ าเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จากการเสนอแผนการสัมมนาฯ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มีข้อ
กัง และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) หัวข้อการสัมมนา  
2) ประโยชน์ที่ได้คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนา 
3) ช่วงระยะเวลาซึ่งอาจยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
4) ผลงานที่ได้จากการสัมมนา เช่น การปรับฐานเงินเดือน การจ าแนกพนักงานออกเป็นส่วน ๆ 

แต่ละส่วนมีค่าใช้จ่ายอย่างไร  เหตุผลที่จ านวนนักศึกษาลดลง ฯลฯ แล้วสรุปเป็นรูปเล่มเพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีประชุมเสนอ และมอบหมายดังนี้ 
/1) มอบหมายให้... 
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1) มอบหมายให้นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี (ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์)นาง
ปาริชาติ  สุรมาตย์  (กรรมการสภาอาจารย์)  นางสาววริญญา ชูราษี (กรรมการสภาอาจารย์) และสิบเอกวินัย 
สายงาม (เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาอาจารย์) จัดท า (ร่าง) โครงการสัมมนาฯ งบประมาณ ก าหนดการ และประสาน
สถานที่  

2) มอบหมายให้นายฉัตรชัย  พรหมนา (รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์) 
จัดท า Google From สอบถามความประสงค์ผู้ร่วมสัมมนาฯ  

 
5.2 ปอมท. ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ.2564 
ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยที่ประชุม

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจ าทุกปี นั้น ในการนี้ ที่
ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564” จ านวน 6 สาขา ได้แก่ 
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
และสาขารับใช้สังคม สาขาละ 1 ท่าน ตามระเบียบ ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาคณาจารย์และข้าราชการ/สภาคณาจารย์ และ
พนักงาน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ กรอกรายละเอียดประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด กรุณาน าส่ง 
ไปที่สภาอาจารย์/สภาพนักงาน ต้นสังกัด ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จากนั้น ขอความอนุเคราะห์สภา
อาจารย์/สภาพนักงาน บันทึกประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เข้าระบบ “การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 

/แห่งชาติ... 
แห่งชาติ” ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อฯ ได้ที่ 
http://www.cufst.org 

 ทั้งนี้ ปอมท. ขอให้สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เสนอชื่อคณะกรรมการสภา
อาจารย์ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวนสาขาละ 1 ท่าน และที่
ประชุมฯ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี :   รศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล 
2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ :   อาจารย์จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 
3) สาขาสังคมศาสตร์ :   ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม ้
4) สาขามนุษยศาสตร์ :   ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก 
5) สาขาศิลปกรรมศาสตร์ :   ดร.พัชริดา ปรีเปรม 
6) สาขารับใช้สังคม :   ผศ.ดร.อารี บุตรสอน 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ และเห็นชอบตามท่ีประชุมฯ เสนอ  
 
5.3 สรุปการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสภาอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 

มีนาคม 2564 
/5.4 การศึกษา... 
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         ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากที่สภาได้รับงบประมาณประจ าปี 2564 จ านวน 
747,900.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น จากตารางดังกล่าวฝ่ายเลขาฯ ได้สรุปกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการแล้ว รอด าเนินการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอให้ผู้รับผิดชอบรีบเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วจักได้น าข้อมูลดังกล่าวจัดท าเป็นรายงานประจ าปีของสภาอาจารย์ ดังนี้ 

1) โครงการจัดรายงานประจ าปี มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว เป็นประธาน
คณะท างาน 

2) โครงการท านุบ ารุงศิปวัฒธรรม (โรงทานหลวงปู่ชา) มอบหมายให้นายสุพัฒน์  เงาะปก เป็น
ประธานคณะท างาน 

3) โครงการสัมมนาสภาอาจารย์ประจ าปี มอบหมายให้นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี เป็นประธาน
คณะท างาน 

4) โครงการสภาอาจารย์พบประชาคม มอบหมายให้อาจารย์จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา เป็น
ประธานคณะท างาน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามที่ประชุมฯ เสนอ  
 

5.4 การศึกษาเปรียบเทียบการขึ้นเงินเดือนพนักงานฯ 1 ครั้งต่อปี กับ 2 ครั้งต่อปี 
      ประธานฯ แจ้งประเด็นและสอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุมฯ ว่าการขึ้นเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ว่าการขึ้นเงินเดือน 1 ครั้งต่อปี กับ 2 ครั้งต่อปี แนวทางไหนมีความเหมาะสมกับการบริหารวงเงินและ
การขึ้นเงินเดือนพนักงานฯ เพ่ือเสนอเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายกันอย่าง
กว้างขวางถึงผลดี ผลเสีย ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นที่ประชุมฯ จึงได้มอบนายฉัตรชัย  พรหมนา รวบรวมและศึกษา
ระเบียบ และเปรียบเทียบการข้ึนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ครั้งต่อปี กับ 2 ครั้งต่อปี เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีประชุมฯ เสนอ 
 

/ระเบียบวาระที่ 6... 



หน้า 12 จาก 12 
 

รายงานการประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมยัสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันจันทรท์ี่ 22 มีนาคม ๒๕๖4 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี 

  
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
     (นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  บุตรสอน) 
ผู้จดรายงานการประชุมฯ คนที่ 1        ผู้จดรายงานการประชุมฯ คนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ) 
                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 

 


